

คนจีนฮิตส่งลูกเรียนมหา'ลัยไทย เชื่อมั่น 'ถูก-ดี-มีคุณภาพ'-จบได้เงินเดือนสูง

มหาวิทยาลัยในไทยรุกเจาะตลาดนักเรียนจีน พบจีนฮิตเรียนไทยทะลักกว่าหมื่นคนต่อปี โดยเฉพาะ 'กว้างซีจ้วง-ยูนนาน' วันหนึ่งเหตุการณ์ไม่ปกติทำนักเรียนจีนชวบ พร้อมเร่งสร้างความเชื่อมั่นกลับคืน ด้านนักวิชาการชี้พ่อแม่จีนมั่นใจ 'คนไทยใจดี-สร้างเด็กมรยาทางม-ค่าใช้จ่ายไม่แพง-การสอนมีคุณภาพ-ช่วยอัฟเงินเดือนสูง'

กมล กิจสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญหรือเอแบค (ABAC) กล่าวว่า เอแบคเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในกลุ่มเด็กนักเรียนชาวจีนที่สนใจมาเรียนต่อยังประเทศไทย เนื่องจากเอแบค

การสอบเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศจีนเป็นก้าวที่สำคัญยิ่งในการวัดอนาคตของเยาวชน เนื่องจากการสอบติดจะเป็นเหมือนใบเบิกทางและการกรันทรือนาคตในด้านการทำงานที่มั่นคง ซึ่งนำมาสู่ความมั่งคั่งทางฐานะการเงินของเยาวชนและครอบครัวอีกด้วย ดังนั้นในแต่ละปีจึงมีเด็กชาวจีนจำนวนเกือบ 10 ล้านคนจากทั่วประเทศเข้าร่วมสอบแข่งขัน และมีจำนวนกว่าครึ่งที่สอบไม่ผ่าน

ทั้งนี้เด็กจำนวนมากจึงมองหาสถานี่เรียนต่อในระดับอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยจัดได้ว่าเป็นประเทศที่ได้รับความนิยมจากนักเรียนชาวจีนเป็นอันดับต้นๆ เนื่องเพราะประเทศไทยมีบ้านเมืองที่น่าอยู่ ผู้คนโอบอ้อมอารี รวมถึงมีค่าใช้จ่ายในการศึกษาที่ไม่แพงจนเกินไป ส่วนผู้ที่จบการศึกษาจากประเทศไทยจะได้รับการยอมรับจากสถานี่ทำงานในระดับสากลอีกด้วย

เด็กจีนทะลักเรียนไทยกว่าหมื่นคน

เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวว่าจากการสำรวจเมื่อปลายปี 2551-ต้นปี 2552 ที่ผ่านมามีจำนวนนักเรียนจีนเข้ามาศึกษาต่อยังประเทศไทยเป็นจำนวนหมื่นกว่าคน ซึ่งถือว่ามึ้นจำนวนมากเป็นอันดับหนึ่งของนักเรียนต่างชาติที่เข้ามาเรียนในประเทศไทย ส่วนมหาวิทยาลัยที่ได้รับความนิยมในหมู่นักเรียนจีนก็คือ อันดับ 1 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญหรือเอแบค (ABAC) อันดับ 2 มหาวิทยาลัยบูรพา และอันดับ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต



ทั้งนี้ยังมีมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทยอีกจำนวนมากที่ทำการตกลงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกัน ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆ ฯลฯ

"การที่ชาวจีนมีลูกคนเดียวทำให้ผู้ปกครองใส่ใจในการเลือกประเทศที่จะส่งบุตรหลานไปศึกษาต่อเป็นอย่างมาก ซึ่งการที่ครอบครัวชาวจีนตัดสินใจให้ลูกมาเรียนในประเทศไทยเพราะไม่ไกลจากจีนมากนัก, ค่าใช้จ่ายไม่สูง, ได้รับการดูแลเอาใจใส่ที่ดี เหมือนลูก-หลาน ทั้งยังทำให้เด็กได้รับวัฒนธรรมการเคารพผู้ที่มีอายุมากกว่าและมีความเรียบร้อยมากขึ้นด้วย โดยในช่วงเดือนพฤษภาคมที่มีการชุมนุมเสื้อแดงและมีเหตุการณ์ไม่สงบ ส่งผลให้ครอบครัวชาวจีน ซึ่งส่วนใหญ่มีลูกคนเดียวตัดสินใจชะลอการเดินทางเข้ามาศึกษาต่อยังประเทศไทย"

เด็กจีนมั่นใจเอแบคเป็นที่ 1

มีหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ทั้งยังมีอาจารย์ผู้สอนจบจากสถาบันชั้นนำ และมีชื่อเสียงในต่างประเทศจำนวนมาก ซึ่งนักศึกษาที่จบแล้วจะสามารถนำวุฒิไปศึกษาต่อยังสถาบันต่างๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น รวมทั้งทำให้ได้เงินเดือนสูงกว่าจบในประเทศ เนื่องจากได้ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสามารถทำธุรกิจกับคนไทยได้ง่าย

"เอแบคมีนักศึกษาชาวต่างชาติกว่า 85 ประเทศ ซึ่งมีคนจีนประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ โดยมีจำนวนนักศึกษาชาวจีนกว่า 1,200 คน ที่เข้ามาเรียนต่อปริญญาตรีที่เอแบค ส่วนปริญญาโทมีจำนวนกว่า 100 คน และปริญญาเอกประมาณ 7-8 คนต่อปี โดยส่วนใหญ่จะเรียน MBA มากที่สุด"

ภาวะไม่ปกติในไทย ทำนักเรียนจีนฮวบ

อย่างไรก็ดีในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงรับสมัครนักศึกษาใหม่กลับมีจำนวนนักศึกษาชาวจีนที่เข้าสมัครเรียนน้อยลงกว่าครึ่ง เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เนื่องจากผลกระทบต่อความไม่สงบของเหตุการณ์บ้านเมืองในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้นักเรียนชาวจีนชะลอการเดินทางมายังประเทศไทย และยังมีส่วนหันไปศึกษาต่อยังประเทศอื่นแทน ทั้งนี้ควรสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยอีกครั้ง

"ชาวจีนนิยมมาเรียนในไทย เพราะคนไทยโอปออ้อมอารี ทั้งค่าเรียนค่ากินอยู่ก็ไม่แพง เมื่อเทียบกับประเทศในแถบยุโรป ซึ่งเด็กนักศึกษาหนึ่งคนจะใช้จ่ายประมาณ 2 แสนบาทต่อปี รวมทั้งวัฒนธรรมไทยกับจีนก็ใกล้เคียงกัน จึงทำให้ปรับตัวได้ง่าย รวมถึงนักศึกษาชาวจีนที่จบการศึกษาจากไทยจะบอกกล่าวถึงประสบการณ์ที่ประทับใจของการใช้ชีวิตให้แก่รุ่นน้องฟัง เหมือนเป็นการปากต่อปากของนักเรียนที่จบแล้ว"

เด็กจีนเรียนไทยได้วุฒิ ไทย-จีน

ธนาศิริ ชะระอำ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กล่าวว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยกว้างซี, มหาวิทยาลัยซุนชานติกว้างซี และมหาวิทยาลัยครูกว้างซี โดยมีกรแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกันเป็นหลักสูตร 2+2 คือเรียนมหาวิทยาลัยในจีนปี 1-ปี 2 แล้วมาเรียนต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปี 3-ปี 4 ซึ่งนักศึกษาที่มาเรียนจะต้องฟังและเขียนภาษาไทยได้ในระดับเบื้องต้น ทั้งนี้คณะที่ได้รับความนิยมในหมู่นักศึกษาจีนก็

คือคณะวิทยาการจัดการสาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ, ธุรกิจการบิน, การท่องเที่ยวและบริการ โดยนักศึกษาที่เรียนจบจะได้รับปริญญา 2 ใบ คือของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและมหาวิทยาลัยในประเทศจีนอีกด้วย

ขณะเดียวกันการที่นักศึกษาชาวจีนส่วนใหญ่ที่เรียนจบในประเทศไทยต้องการที่จะทำงานในประเทศไทยต่อ เนื่องจากต้องการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง อาชีพทำงานเป็นล่าม, ทำการค้าขายระหว่างไทย-จีน รวมทั้งยังสามารถนำประสบการณ์การทำงานในประเทศไทยไปอ้างอิงในการสมัครงานที่ประเทศจีนได้อีกด้วย ซึ่งจะทำให้ได้รับเงินเดือนที่สูงขึ้น

กว้างซีจ้วง-ยูนนาน ฮิตเรียนไทย

ด้านอาจารย์พิษณุ เจริญมหาสาร หรือ Mr.China รองอธิการบดีและคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กล่าวว่านักเรียนจีนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศจีนไม่ผ่าน มีจำนวนมากถึง 4 ล้านคนต่อปี ซึ่งส่วนหนึ่งจะมองหามหาวิทยาลัยทางเลือกในต่างประเทศ โดยนักเรียนจีนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษและมีฐานะทางการเงินค่อนข้างดีจะนิยมไปเรียนต่อที่ประเทศแถบยุโรปหรืออเมริกา

ส่วนนักเรียนที่มีฐานะทางการเงินในระดับกลางจะหันมาเรียนต่อในมหาวิทยาลัยแถบประเทศเอเชีย ซึ่งประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ได้รับความนิยมจากนักเรียนจีนเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีวัฒนธรรมความเป็นอยู่คล้ายคลึงกัน รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการศึกษาไม่สูง จึงทำให้มีนักเรียนที่เข้ามาเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาที่ประเทศไทยจำนวนมาก

โดยเฉพาะนักเรียนในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงและมณฑลยูนนานจะนิยมมาเรียนยังประเทศไทย เนื่องจากชาวจีนในกว่างซีจ้วงมีภาษาและวัฒนธรรมคล้ายคลึงกับประเทศไทย ส่วนมณฑลยูนนาน โดยเฉพาะสิบสองปันนาจะมีชาวไทลื้อที่ใช้ภาษาและวัฒนธรรมคล้ายกับชาวเหนือของประเทศไทยมาก จึงส่งผลทำให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ภาษาไทยได้ไม่ยากนัก และเมื่อเรียนจบยังสามารถนำความรู้ด้านภาษาไปประกอบธุรกิจระหว่างประเทศจีนและไทยได้อีกด้วย

ม.หัวเฉียวรุกสอน 'ธุรกิจไทย-จีน'

สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวที่เน้นการทำธุรกิจระหว่างไทย-จีน โดยเปิดสอนเป็นหลักสูตรภาษาจีน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษขึ้น เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สำคัญให้แก่ นักศึกษาจีนและไทยได้เลือกเรียนตามความต้องการ โดยมีหลักสูตรที่น่าสนใจ อาทิ ธุรกิจไทย-จีน, ส่งเสริม SME ไทย-จีน, พัฒนาด้านโลจิสติกส์ไทย-จีน

"มหาวิทยาลัยหัวเฉียวได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหลายแห่งในประเทศจีน เพื่อแลกเปลี่ยน ส่งเสริมการศึกษา ระหว่างกัน โดยมหาวิทยาลัยของจีนจะส่งนักเรียนมาเรียนยังมหาวิทยาลัยหัวเฉียวในปี 3-ปี 4 หรือส่งมาเรียนปี 3 ปีเดียว แล้วแต่ตกลง ซึ่งจะทำให้ นักศึกษาได้รับประสบการณ์ที่แตกต่าง หรือนักศึกษาบางคนก็มาเรียนไทยทั้ง 4 ปี"

ภาพ : อินเทอร์เนต